

BẢN TIN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TUKWILA

Tháng 1 năm 2025

Từ cô Nur...

Chúc mừng tháng 1 và CHÀO MỪNG BẠN TRỞ LẠI!!!

Tôi hy vọng mọi người đều có một kỳ nghỉ lễ hoặc kỳ nghỉ đông tuyệt vời và thư giãn. Đây là thời gian rất cần thiết để gia đình, bạn bè và những người thân yêu kết nối lại và trẻ hóa năng lượng của chúng ta cho năm mới. Khi chúng ta bước vào phần còn lại của năm học, chúng ta rất vui mừng được quay lại nhịp điệu. Với bốn tháng học đã trôi qua và sáu tháng nữa, tháng này chúng ta sẽ tập trung vào việc xem xét lại các kỳ vọng và củng cố các hành vi tích cực. Bạn có thể giúp chúng tôi ở nhà bằng cách khuyến khích và thảo luận những kỳ vọng tương tự sau:

- Hãy tôn trọng
- Hãy có trách nhiệm
- Hãy an toàn

Những kỳ vọng này có vẻ khác nhau ở nhiều không gian khác nhau trong trường của chúng tôi. Để truyền cảm hứng cho các Học giả Tiger của chúng tôi, chúng tôi nhấn mạnh một đặc điểm tính cách mỗi tháng, nhắc nhở học sinh luôn "Trở thành người giỏi nhất và thông minh nhất trong mọi không gian".

Sau đây là một số câu hỏi bạn có thể hỏi ở nhà để củng cố các giá trị này và hỗ trợ các nỗ lực của chúng tôi tại trường:

- Bạn thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm như thế nào trong lớp học?
- Bạn cần phải làm những gì khi đi bộ trên hành lang?
- Tại sao việc giữ giọng nói nhỏ (hoặc không nói gì) ở hành lang lại quan trọng? Điều đó giúp ích gì cho những bạn cùng lớp vẫn đang học?
- Đặc điểm tính cách của tháng là gì? Tại sao việc tìm hiểu về đặc điểm này lại quan trọng?

Nhắc nhở về giờ đến và tan học: Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn!

Chúng tôi thường xuyên xem xét kỳ vọng với học sinh và gia đình để đảm bảo mọi người đều an toàn và chuyển tiếp suôn sẻ.

Đến:

- Cửa trường mở lúc 8:30 sáng. Không có người lớn nào có thể giám sát trước thời điểm này. Vui lòng đợi cùng con bạn hoặc đảm bảo con bạn được an toàn cho đến khi trường bắt đầu.
- Phía trước trường không phải là sân chơi. Học sinh thường bị cám dỗ chơi đùa hoặc chạy xung quanh, điều này có thể dẫn đến thương tích. Vui lòng nhắc nhở các em xếp hàng cho đến khi đến giờ vào tòa nhà. Trường học bắt đầu lúc 8:50 sáng.

(tiếp theo ở trang sau...)

BẢN TIN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TUKWILA

Tháng 1 năm 2025

Từ cô Nur...

Tiếp theo từ trang trước...

Sa thải:

- Các lớp học được giải tán theo trình độ lớp, bắt đầu từ lớp mẫu giáo trước và kết thúc bằng lớp 5 sau cùng.
- Để quá trình diễn ra hiệu quả, vui lòng tuân thủ lệnh giải tán và lên kế hoạch phù hợp.
- Giờ tan học bắt đầu lúc 3:10 chiều. Nếu bạn đến sớm, chúng tôi khuyến khích bạn đỗ xe, vì đó là cách nhanh nhất để đón và rời đi.

Nhắc nhở về an toàn:

- Xin vui lòng không đón học sinh bên ngoài khu vực đón đã chỉ định. Điều này gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông và không an toàn. Việc tuân thủ quy trình đón đảm bảo chúng tôi có thể hoàn tất việc tan học một cách an toàn và hiệu quả—thường là trước 3:20 chiều hoặc sớm hơn.

Diễn tập phong tỏa: Thứ Ba, ngày 14 tháng 1

Chúng tôi sẽ tiến hành diễn tập phong tỏa vào thứ Ba, ngày 14 tháng 1. Mặc dù các cuộc diễn tập này rất cần thiết cho sự an toàn, nhưng đôi khi chúng có thể khiến học sinh cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi giải thích với các em rằng diễn tập là một cách để thực hành và chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, giống như diễn tập phòng cháy chữa cháy hoặc diễn tập phòng lốc xoáy.

Sau đây là một số điểm cần lưu ý để giúp bạn giải tỏa mọi lo lắng trong gia đình:

- Các cuộc diễn tập giúp chúng ta thực hành và chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp thực sự.
- Đây chỉ là thực hành, không phải tình huống thực tế.
- Điều quan trọng là phải lắng nghe cẩn thận và làm theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho mọi người.
- Cuộc diễn tập phong tỏa được thiết kế để bảo vệ chúng ta khỏi những tình huống không an toàn tại trường hoặc gần trường.
- Giữ bình tĩnh và im lặng trong quá trình tập luyện là điều cần thiết để đảm bảo an toàn.

Bằng cách thực hành các bài tập này, chúng tôi đảm bảo rằng học sinh và nhân viên đã sẵn sàng, và các kế hoạch của chúng tôi sẽ hiệu quả nhất có thể trong việc đảm bảo an toàn cho mọi người.

Cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác liên tục của bạn! Hãy cùng nhau làm cho phần tiếp theo của năm học này thành công và an toàn cho tất cả mọi người.

BẢN TIN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TUKWILA

Tháng 1 năm 2025

**Hãy làm quen với cô Sisley,
giáo viên MLL của chúng tôi!**

**Bạn đã làm việc tại Trường Tiểu
học Tukwila bao lâu rồi?**

9 năm

**Tại sao bạn lại muốn trở thành
giáo viên?**

Tôi có một giáo viên lớp 6 đã dành thời gian kèm tôi môn toán sau giờ học. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng tôi có thể giỏi toán nếu tôi bỏ thêm công sức. Sự tận tụy của ông đã truyền cảm hứng cho tôi trở thành một giáo viên. Tôi vẫn giữ liên lạc với ông cho đến ngày nay.

**Bạn thích nhất điều gì ở những
học sinh mà bạn làm việc cùng?**

Học sinh của tôi dạy tôi rất nhiều điều mới. Họ cũng làm tôi cười và nhắc nhở tôi mỗi ngày rằng những điều nhỏ nhặt thường là những điều lớn lao.

Bạn thích làm gì ngoài giờ học?

Tôi thích đi xem hòa nhạc và hài kịch.

**Bạn sẽ chọn ai nếu được chọn
một người, còn sống hoặc đã
chết, để ăn tối cùng?**

Đá (Dwayne Johnson)

Màu sắc yêu thích của bạn là gì?

Xanh nước biển



Đặc điểm tính cách tháng 1

SỰ KIÊN TRÌ

Tháng này là tất cả về Sự kiên trì. Một cách để suy nghĩ về Sự kiên trì là “tự thúc đẩy bản thân vượt qua những thách thức và trở ngại”. Tất cả chúng ta đều trải qua những thách thức trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc cảm thấy mình không thể làm được hoặc muốn từ bỏ một nhiệm vụ lớn. Điều quan trọng là phải phát triển các công cụ giúp chúng ta vượt qua những thách thức đó để phát triển trong những khoảnh khắc đó thay vì từ bỏ. Bạn có thể thực hành tính kiên trì như thế nào trong gia đình vào tháng này?

Sự kiện tháng 1

Thứ Hai, 6/1: Trở lại trường
Thứ Tư, 8/1: 1:55 chiều Tan học sớm
Thứ Tư, 15/1: 1:55 chiều Tan học sớm
Thứ Sáu, 17/1: Thứ Sáu Bắp rang
Thứ Hai, 20/1: Không có trường học
Thứ Sáu, 24/1: Chương trình tài năng 6 giờ tối
Thứ Hai, 27/1: Không có trường học

BẢN TIN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TUKWILA

Tháng 1 năm 2025

Mẫu giáo

Chào mừng các gia đình mẫu giáo trở lại! Chúng tôi hy vọng các bạn đã có một kỳ nghỉ đông thư giãn. Khi chúng ta trở lại trường học, chúng ta sẽ xem lại nhiều thứ từ đầu năm. Quan trọng nhất, chúng tôi muốn thúc đẩy sự độc lập của học sinh về cả năng lực học tập và cảm xúc xã hội. Trong môn đọc viết, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với các từ vựng mẫu giáo, học các nhóm từ mới (i ngắn và o ngắn) và phân lập các âm trong các từ CVC. Trong môn toán, chúng ta sẽ tiếp tục đếm chính xác các nhóm đồ vật, đếm từ bất kỳ số nào được cho và bắt đầu nói về các thuộc tính của hình 2D và 3D. Vui lòng điền vào mẫu tình nguyện từ trang web của quận, để bạn có thể giúp đỡ trong tương lai (trong lớp học hoặc trong các chuyến đi thực tế!). Như thường lệ, cảm ơn bạn đã làm việc với học sinh của mình ở nhà.



Lớp 1

Chúc mừng năm mới! Chúng tôi hy vọng bạn đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời, thư giãn. Chúng ta sẽ quay lại ngay với việc học của mình! Chúng ta sẽ bắt đầu đơn vị thứ 3 trong môn toán, nơi chúng ta sẽ học các chiến lược đếm để cộng và trừ. Trong môn đọc viết, chúng ta sẽ làm việc trên các mẫu nguyên âm dài trong các từ, sự pha trộn, làm việc để tìm ý chính và chi tiết trong một văn bản, mục đích của tác giả, hậu tố, đặc điểm văn bản và đại từ. Chúng ta cũng sẽ xem xét lại các kỳ vọng của trường và lớp học.

Lớp 2

Xin chào các gia đình! Chúng tôi hy vọng các bạn đã có một kỳ nghỉ vui vẻ. Chúng tôi rất vui mừng khi được quay lại với thói quen của mình. Tháng này, học sinh sẽ xem lại kỳ vọng của lớp học. Trong môn toán, học sinh sẽ tiếp tục làm bài tập cộng và trừ. Trong môn đọc, học sinh sẽ làm bài tập trả lời các câu hỏi về hiểu biết và sử dụng văn bản để chứng minh câu trả lời của mình. (tiếp theo ở trang sau...)

BẢN TIN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TUKWILA

Tháng 1 năm 2025

Lớp 2, tiếp theo...

Bạn đang tìm kiếm thêm tài nguyên đọc để sử dụng ở nhà? Tất cả các lớp 2 đều có thể truy cập vào trang web RAZ Kids. Đây là một tài nguyên đọc tuyệt vời dành cho học sinh. Có rất nhiều sách ở mọi cấp độ. Học sinh đọc một cuốn sách, nghe nó và trả lời các câu hỏi về cuốn sách. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng nhập, hãy liên hệ với giáo viên của con bạn.



Lớp 3

Tất cả học sinh lớp ba đều bận rộn học phép nhân (0-10). Vui lòng khuyến khích con bạn học mỗi tối để đạt được sự thành thạo. Trong môn viết, học sinh đang trong quá trình làm Báo cáo về động vật. Các em đang học các giai đoạn khác nhau của quá trình viết và sẽ trình bày báo cáo và dự án của mình cho các lớp học đến thăm. Học sinh lớp ba sẽ làm bài kiểm tra iReady và Dibels vào tuần thứ hai của tháng 1. Vào ngày 22 tháng 1, các em cũng sẽ làm bài kiểm tra toán IAB.

Lớp 4

Học sinh lớp bốn đang học về các ước số và bội số khi chúng ta bắt đầu đơn vị nhân trong môn toán. Các em đang cố gắng ghi nhớ các phép nhân của mình! Trong phần đọc, học sinh đang thực hành suy luận và tìm chủ đề cho một câu chuyện hư cấu. Các lớp của chúng tôi đã làm bài kiểm tra IAB đầu tiên vào tuần trước. Bài kiểm tra thực hành ngắn này giúp học sinh có kinh nghiệm với định dạng kiểm tra SBA.

Lớp 5

Học sinh lớp năm sẽ đến trại vào ngày 21-23 tháng 1. Vui lòng đảm bảo hoàn thành và nộp hai mẫu đơn: một cho trại và một cho quận. Nếu con bạn cần thuốc, bạn cũng phải nộp mẫu đơn y tế từ bác sĩ. Học sinh nên mặc quần áo cũ và tránh mang giày mới khi đến trại. Các em sẽ phải đi bộ rất nhiều. Đóng gói đủ nhẹ để trẻ có thể tự mang hành lý, vì túi có bánh xe sẽ không phù hợp trên đường sỏi.

BẢN TIN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TUKWILA

Tháng 1 năm 2025

MLL

Khoa MLL đã hoàn thành năm 2024 một cách mạnh mẽ. Kể từ tháng 9, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các khối lớp để hỗ trợ học sinh MLL của mình trong lớp học. Mỗi ngày, chúng tôi gặp học sinh để hỗ trợ các em về kỹ năng đọc viết, toán học và ngôn ngữ. Trong tháng 1, chúng tôi sẽ chuẩn bị để làm bài kiểm tra WIDA hàng năm. Bài kiểm tra này có bốn phần: Nghe, Đọc, Nói và Viết. Học sinh có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra bằng cách đọc truyện ngắn, kể lại câu chuyện, trả lời các câu hỏi về hiểu biết và viết câu tóm tắt câu chuyện.

STEAM

Năm mới mang đến nhiều dự án mới cho lớp STEAM. Tất cả các lớp từ K-5 đều học về các khái niệm mã hóa bao gồm sự kiện và vòng lặp là gì trên chương trình máy tính. Học sinh lớp ba đến lớp năm đang làm việc với các đối tác về các dự án kỹ thuật, mạch điện hoặc rô bốt. Học sinh mẫu giáo đến lớp hai đang học về các khái niệm khoa học bao gồm trọng lực. Đây sẽ là một tháng học tập thú vị. Hãy hỏi con bạn xem chúng đã làm gì trong STEAM tuần này.

Âm nhạc

Phòng âm nhạc rất bận rộn vào tháng 1 khi học sinh học nhạc về Martin Luther King Jr. và phong trào dân quyền để chuẩn bị cho cuộc họp MLK của chúng tôi. Các lớp tiểu học cũng sẽ luyện tập các bài hát và hoạt động mùa đông, và học sinh trung cấp sẽ chơi một số bài trống châu Phi.

PE

Chào mừng Tukwila Tigers trở lại! Vào tháng 1, học sinh sẽ rèn luyện sức bền cơ bắp trong các thử thách Iron Cross, Wall Sit và Plank. Các lớp cũng sẽ chơi khúc côn cầu, Medicine Tag và các hoạt động với chiếc dù khổng lồ.

